



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดาไ้
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
งานนโยบายและแผน
โทร.๐-๔๒๕๗-๘๓๐๐
โทรสาร. ๐-๔๒๕๗-๘๓๐๑

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องจาก งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ขอแก้ไขห้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้พิการยากไร้ และด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคม จากเดิมเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงานนิติกร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล กุดตาไ้ ไม่สามารถดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดในห้วงเดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายติดภารกิจและอยู่ในห้วง เวลาของการเตรียมตัวสอบปลายภาค จึงขอปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานโครงการดังกล่าว จากเดิมเดือน มกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเดือนพฤษภาคม - เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และผู้บริหาร ท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้ จึงได้ดำเนินการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น รวมทั้ง เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไป อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้ประกอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

(นายกิตตินันท์ พรหมด้วง)

ประธานคณะกรรมการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้

๗ มกราคม ๒๕๖๘

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑	บทนำ	
	บทนำ	๑
	วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๑
ส่วนที่ ๒	บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	
	บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	๔๐,๕๘

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา แผนพัฒนาห้าปีและแผนการดำเนินงาน โดยแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานโครงการในแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรการบริหารส่วนตำบลลูกตาไ้ จึงได้รวบรวมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินงานจริงในพื้นที่ที่จะแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งจะอำนวยความสะดวกและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนส่วนรวมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร
๒. เพื่อควบคุมการทำงานของผู้บริหารในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรบริหารส่วนตำบลลูกตาไ้
๔. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาของส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
๕. เพื่อแสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรบริหารส่วนตำบลลูกตาไ้
๖. เพื่อแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการปฏิบัติที่สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
๗. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบถึงแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานในองค์กรบริหารส่วนตำบลลูกตาไ้ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินงานในพื้นที่

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไข

๑. การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นหน้าที่ของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย
๒. การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงานให้สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก/กอง/ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานประจำปีหรือแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การแก้ไขแผนการดำเนินงานให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยไม่ต้องผ่านการประชุมของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๔.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ผู้สูงอายุยากไร้และด้อยโอกาส ทางสังคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมบ้าน ผู้สูงอายุ จำนวน ๒ รายๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท	๘๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๒	สำนักปลัด/ อบต.กุตาไก้					↔								
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ผู้พิการยากไร้และด้อยโอกาส ทางสังคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมบ้าน ผู้พิการยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน ๑ รายๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๒	สำนักปลัด/ อบต.กุตาไก้					↔								
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทางสังคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมบ้าน ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน ๑ รายๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๒	สำนักปลัด/ อบต.กุตาไก้					↔								

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดาไ้ อำเภอลำปาง จังหวัดนครพนม

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

๖.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาการเมืองและการบริหารและการจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายแก่ประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบรมกฎหมายนำรู้เพื่อประชาชน โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	อบต.กุดาไ้	สำนักปลัด อบต.กุดาไ้/														



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้ ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน และงานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้ ได้ขอดำเนินการแก้ไขห้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ระยะเวลาเหมาะสม และสอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุยากไร้ และด้อยโอกาสทางสังคม ๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้พิการยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคม ๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคม ๔. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ได้ประกาศไปแล้ว นั้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ นี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกิตตินันท์ พรหมด้วง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้